

จับชีพจรเศรษฐกิจเกาหลีใต้...ยังสามารถต้านทานวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้หรือไม่?

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (Bank of Korea : BoK) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปี 2555 จากขยายตัว 0.4% (q-o-q) เหลือ 0.3% สอดคล้องกับดัชนีเศรษฐกิจสำคัญของเกาหลีใต้หลายตัวที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก อาทิ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2555 ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคม 2555 ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำหลายแห่ง อาทิ Moody's และ Fitch Ratings ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารทางการเงินของเกาหลีใต้ ซึ่งสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังแข็งแกร่ง ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังมีความสามารถที่จะต้านทานกระแสวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกได้มากน้อยเพียงใด

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญของเกาหลีใต้

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ	สถิติล่าสุด	สถิติเดิม
GDP (q-o-q)	0.3% (Q2/55)	0.9% (Q1/55)
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (m-o-m)	-1.6% (ก.ค. 55)	-0.3% (มิ.ย. 55)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค	99 (ส.ค. 55)	100 (ก.ค. 55)

ที่มา : รวบรวมโดยฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสท.

ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเสริมสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 Moody's ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ 1 Notch จาก A1 เป็น Aa3 และเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 Fitch Ratings ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือตราสารประเภทเดียวกัน 1 Notch จาก A+ เป็น AA- เนื่องจากฐานะทางการคลังของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่อนข้างเข้มแข็ง ขณะที่ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่สูงกว่าระดับ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 โดยอยู่ที่ระดับ 317 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ อัตราว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำเพียง 3.1% ในเดือนสิงหาคม ทำให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้มีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกได้เป็นอย่างดี

ภาวะผันผวนของประเทศเศรษฐกิจหลักกระทบเศรษฐกิจเกาหลีใต้

ตลาดส่งออกสำคัญ 4 อันดับแรกของเกาหลีใต้ ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันถึง 55% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของเกาหลีใต้ อยู่ในภาวะผันผวนส่งผลให้มูลค่าส่งออกของเกาหลีใต้ไปยังประเทศเหล่านี้ลดลงในทุกตลาด นอกจากนี้ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เงินวอนของเกาหลีใต้แข็งค่าขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ในเอเชีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกของเกาหลีใต้ และทำให้มูลค่าส่งออกของเกาหลีใต้ลดลงจาก 44.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกรกฎาคม 2555 เหลือ 43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม หรือลดลง 6.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ทั้งนี้ เศรษฐกิจเกาหลีใต้พึ่งพาการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนราว 50% ของ GDP

ประเด็นที่ต้องจับตามอง : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเกาหลีใต้

แม้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้และ BoK จะปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจเกาหลีใต้ปี 2555 แต่เศรษฐกิจเกาหลีใต้ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ประกอบกับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 5.9 ล้านล้านวอน (ราว 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) นับเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 2 หลังจากทีรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 8.5 ล้านล้านวอนในเดือนมิถุนายน 2555 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของเกาหลีใต้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการลดอัตราภาษีและการขยายโครงการสวัสดิการสังคม ทำให้ไม่ต้องจัดทำงบประมาณเพิ่มเติม จึงส่งผลกระทบต่อดุลการคลังของรัฐบาลเกาหลีใต้ อาทิ การยกเว้นภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์ (Capital Gains Tax) เป็นเวลา 5 ปี สำหรับการขายบ้านใหม่ การลดอัตราภาษีที่ซื้อบ้านลงครึ่งหนึ่งสำหรับการซื้อบ้านในช่วงที่เหลือของปี 2555 การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับการซื้อรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จะจัดสรรมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 4.6 ล้านล้านวอนภายในปี 2555 และที่เหลืออีก 1.3 ล้านล้านวอนในปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้ 0.06% และ 0.1% ตามลำดับ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของเกาหลีใต้เดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1.2% (y-o-y) นับเป็นระดับต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 และต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายที่ BoK กำหนดไว้ที่ระดับ 2-4% ทำให้ BoK ยังมีโอกาสอีกมากในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ BoK ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 3% ในเดือนกรกฎาคม 2555 นับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 และยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศเศรษฐกิจหลักซึ่งล้วนเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเกาหลีใต้ยังอยู่ในภาวะผันผวน อาจกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจเกาหลีใต้จนกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทยในระยะถัดไป เนื่องจากเกาหลีใต้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย และเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 13 ของไทย ทิศทางเศรษฐกิจเกาหลีใต้รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกจึงเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการไทยควรติดตามอย่างใกล้ชิด

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด